



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

9 มกราคม 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

กัญชาทางการแพทย์แผนไทย

สื่อที่นำเสนอ : เพจ Gossipสาสุข, prachathai

-โพสต์ข้อความว่า แอปฯ Dr.Ganja in TTM ใช้ข้อมูลเหยียดชาติ เนื่องจากในช่องกรอกข้อมูลด้านเชื้อชาติ มีตัวเลือกชนเผ่าในประเทศไทยจำนวนมาก ขณะที่ชนเผ่ากะเหรี่ยง มี 2 ตัวเลือก สัญชาติของประเทศเพื่อนบ้านมีตัวเลือกหลากหลาย และที่น่าสนใจคือ มีตัวเลือกเชื้อชาติที่ตกทอดมาจากสังคมไทยในอดีต และการระบุถึงความเป็นคอมมิวนิสต์ โดยในเวลาต่อมา พบว่าแอปฯ ดังกล่าวมีการปรับแก้ช่องกรอกข้อมูลเหลือเพียงเชื้อชาติและสัญชาติไทยอย่างเดียว

นอกจากนี้ ผู้พัฒนาแอปฯ ได้เข้ามาแสดงความเห็นว่า ขอร้องในความผิดพลาดที่ไม่ได้กั้นกรอกข้อมูลก่อน เพราะเป็นข้อมูลมาตรฐานที่ใช้กันอยู่และมีเวลากระชั้นชิดในการพัฒนาระบบฯ ทั้งนี้ ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เกิดความขัดแย้งใดๆ

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ

-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ขอร้อง ที่ไม่ได้มีการตรวจสอบแอปฯ อย่างละเอียด และได้สั่งการให้แก้ไขแล้ว ทั้งนี้ วันที่ 6 ม.ค. มีผู้ป่วยเข้ารับบริการที่คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยฯ 405 ราย รับประทานกัญชาสูตร อ.เดชา 1,000 ขวด แล วันที่ 7 ม.ค. มีผู้ป่วยนัดหมายล่วงหน้า 301 ราย ส่วนผู้ป่วยนัดหมายล่วงหน้าวันที่ 8 ม.ค.-31 มี.ค. 63 จำนวน 2,036 ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีภาวะนอนไม่หลับ ปวดไมเกรน อัมพฤกษ์อัมพาต กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง โรคพาร์กินสัน เป็นต้น โดยช่วงวันที่ 6-17 ม.ค. 63 รับคนไข้ 300 รายต่อวัน และ 17 ม.ค.63 เป็นต้นไป รับคนไข้ 200 รายต่อวัน ผู้ป่วยที่ต้องการเข้ารับบริการตรวจจิวล่วงหน้า กรณีเป็นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงให้นำใบรับรองแพทย์ พร้อมทั้งถ่ายคลิปวิดีโอผู้ป่วยมาให้แพทย์ตรวจเบื้องต้น โดยจองคิวได้ที่แอปฯ "กัญชาทางการแพทย์แผนไทย" "Dr.Ganja in TTM" รับได้ 50 คน/วัน และไม่เกินเวลา 12.00 น.

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ชกหลังข่าว

-กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว .สร. กล่าวในวันเปิดคลินิกทางการแพทย์แผนไทยฯ ว่า หากอะไรที่ถูกกฎหมายพร้อมเดินหน้าสุดขอย เช่นเดียวกับกัญชาเสรีแต่ต้องเป็นทางการแพทย์ แลตบท้าย ว่าเคยใช้น้ำมันกัญชาทางการแพทย์แบบหยดแล้ว ช่วยให้หลับสบาย ไม่มีโทษ แต่ต้องใช้ให้ถูกต้อง

โรคปอดอักเสบในจีน

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ

-เสนอข่าว นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงความคืบหน้าการเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสที่ระบาดในเมืองอู่ฮั่น มณฑลเหอเป่ย์ ทางตอนกลางของจีน ว่า พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สงสัยต้องเฝ้าระวังรายที่ 5 โดยสายการบินจากอู่ฮั่นที่บินตรงมาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศได้คัดกรองพบหญิงชาวจีนรายหนึ่งมีอาการไข้ เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค จึงได้แยกออกมาและส่งห้องแยกโรคที่สถาบันบำราศฯ เพื่อทำการรักษา ซึ่งต้องรอผลการสอบสวนโรคอีกครั้ง ส่วนผู้ที่เดินทางเที่ยวบินเดียวกันจะมีการติดตามว่ามีอาการไข้หรือไม่ โดยให้คำแนะนำแก่ผู้โดยสารทั้งหมดแล้ว ซึ่งในการเฝ้าระวังจะยึดตามระยะเวลาการฟักตัวของโรคนานที่สุดคือ 14 วัน สำหรับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สงสัยต้องเฝ้าระวังก่อนหน้านี้ 4 ราย ขณะนี้ให้กลับบ้านได้แล้ว 2 ราย โดยเป็น น.ช.ชาวจีน ซึ่งเป็นไข้หวัดใหญ่ และอาการดีขึ้น และนักศึกษาหญิงไทย เป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ C อาการดีขึ้น ส่วนรายที่ 3 นักศึกษาหญิงไทย ผลตรวจ 2 ครั้ง พบว่าเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ได้ให้ยาปฏิชีวนะ อาการดีขึ้นตามลำดับ คาดว่าภายในวันที่ 9 ม.ค.สามารถกลับบ้านได้ ส่วนรายที่ 4 รพ.เอกชนที่รักษาพยาบาลว่ามีอาการดีขึ้น แต่ต้องรอผลตรวจแล็บที่ครบถ้วนรอบด้านอีกครั้งหนึ่ง

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ กรุงเทพออนไลน์, เว็บไซต์ thebangkokinsight

-เสนอข่าว นายวุฒินุญ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินบินนกแอร์ เปิดเผยว่า สายการบินบินนกแอร์ ได้ฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อบนเครื่องบินของเส้นทางการบินระหว่างประเทศจีน ตอบรับนโยบายของกรมควบคุมโรคซึ่งมอบหมายให้ด้านควบคุม

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โรคติดต่อระหว่างประเทศเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น รวมถึงคัดกรอง อาการใช้และอาการที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจ ติดตามสถานการณ์ของโรคปอดอักเสบทั้งในและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด</p>	
<p>ฝุ่น PM2.5 สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวว่า ได้กำชับให้ กทม. และจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ กวดขัน มาตรการป้องกันแก้ปัญหาฝุ่นละออง โดยเฉพาะการลดมลพิษจากต้นกำเนิด และติดตาม เฝ้าระวัง ประเมิน วิเคราะห์และปรับ แผนเผชิญเหตุให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กขอให้ดูแลสุขภาพ หลีกเลี่ยง กิจกรรมและการออกกำลังกายในที่โล่งเป็นเวลานาน ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือสวมหน้ากากอนามัย กลุ่มเสี่ยง หากมีความผิดปกติของ ร่างกายควรรีบพบแพทย์ทันที ส่วน ประชาชนในเขตกทม.สามารถรับหน้ากากอนามัย ได้คนละ 1 ชิ้น ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง และสำนักงานเขต 50 เขต หากพื้นที่ใดค่าฝุ่น PM2.5 เกิน 75 มคก./ลบ.ม. 3 วันติดต่อกัน สำนักอนามัยจะออกหน่วย เคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพ</p> <p>ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีขอความบงทวิตเตอร์ส่วนตัว เตือนประชาชนให้ ตรวจสอบสภาพอากาศ อย่าลืมหาหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงพื้นที่โล่งแจ้ง ขอความร่วมมือ ผู้ใช้รถตรวจสภาพรถ ส่วนเจ้าหน้าที่เร่งกวดขันจับกุมรถ ที่ปล่อยควันดำ ตรวจปริมาณควันจากโรงงานให้มากขึ้น</p> <p>กรมควบคุมมลพิษ รายงานคุณภาพอากาศใน กทม.และปริมณฑล พบค่าเกินมาตรฐานและเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 38 พื้นที่ ประชาชนควรลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนัล 5, เว็บไซต์ js100</p> <p>-เสนอข่าว กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ระบุ ค่า PM2.5 เวลา 10.00-12.00 น. วันที่ 8 ม.ค. เฉลี่ย 59 มคก./ลบ.ม. มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 25 เขต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, เว็บไซต์ tnn, เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว www.airvisual.com รายงานคุณภาพอากาศทั่วโลก โดยกทม.อยู่ในลำดับที่ 4 ค่าฝุ่น 180 US AQI และ จ.เชียงใหม่ อยู่ลำดับที่ 26 ค่าฝุ่น 129 US AQI ส่วนช่วงบ่ายวันเดียวกัน กทม.อยู่อันดับที่ 22 ของโลก</p>	
<p>ชุดตรวจพาราควอต สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอบาส การย์กวิณพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง ได้จัดทำชุดทดสอบพาราควอต เมื่อ ปี 2541 เพื่อสนับสนุนให้ รพ.ใช้ตรวจสิ่งส่งตรวจที่เป็นชีววัตถุ และในปี 2562 ได้พัฒนา ชุดทดสอบพาราควอตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยลดขั้นตอนทดสอบเหลือเพียงขั้นตอนเดียว และมีรูปแบบเป็นแคปซูล ซึ่งสะดวกในการใช้งาน อ่านผลได้ภายใน 5 นาที และจะพัฒนาต่อยอดชุดทดสอบเพื่อตรวจการปนเปื้อนพาราควอตในผั ผลไม้ต่อไป</p>	
<p>ปัญหาการฆ่าตัวตาย สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย สำเร็จ ปี 2561-2562 พบปัญหาที่เป็นปัจจัยร่วมบ่อยที่สุด คือ ปัญหาความสัมพันธ์ การใช้สุรา ำ โรคทางกาย โรคจิตเวช และ ปัญหาเศรษฐกิจ และจากการวิเคราะห์คัดแยกผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายสำเร็จที่มีการระบุถึงปัจจัยสาเหตุทางเศรษฐกิจ พบว่า ทุกรายจะมีปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วยเสมอ เช่น โรคเรื้อรังทางกาย โรคทางจิตเวช การดื่มสุรา การใช้สารเสพติด และกลุ่มปัญหา ความสัมพันธ์ เป็นต้น โดยกลุ่มปัญหาความสัมพันธ์ เป็นปัจจัยที่พบร่วมด้วยมากที่สุด แต่ผลกระทบ แตกต่างกันในแต่ละบุคคล ขึ้นกับความช่วยเหลือจากครอบครัวและทักษะในการปรับตัว</p>	
<p>วัณโรค สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดี และโฆษกกรมการแพทย์ กล่าวว่า วัณโรคเป็นโรคติดต่อจากคนสู่คนผ่านทาง อากาศ เมื่อผู้ป่วยวัณโรค ไอ จาม จะเกิดละอองฝอยฟุ้งกระจายในอากาศ ผู้ที่สูดหายใจละอองฝอยที่มีเชื้อวัณโรคเข้าสู่ร่างกาย หากภูมิคุ้มกันของร่างกายไม่แข็งแรงจะเกิดการติดเชื้อได้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวว่า หากมีอาการไอเรื้อรังติดต่อกันเกิน 2 สัปดาห์ หรือมีอาการอื่นๆ ร่วมด้วย ได้แก่ ไอแห้ง ไอมีเสมหะ ไอมีเสมหะปนเลือด เจ็บหน้าอก เหนื่อยหอบ มีไข้ต่ำ เบื่ออาหาร น้ำหนักลด อ่อนเพลีย เหงื่อออก ผิดปกติตอนกลางคืน ควรรีบพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย ฉัย โรคนี้สามารถป้องกันได้โดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หากจำเป็นควรสวมหน้ากากอนามัย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคในเด็ก</p>	
<p>ไทรอยด์เป็นพิษ สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ, ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ไทรอยด์เป็นพิษ คือภาวะที่ต่อมไทรอยด์หลั่งฮอร์โมนไทรอยด์มากเกินไป ทำให้เกิดอาการ เช่น เหนื่อยง่าย ใจสั่น ชี้อ่อนง่าย เหงื่อออกมาก หงุดหงิดหรือนอนไม่หลับ มักพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายประมาณ 5-10 เท่า</p> <p>นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผ.รพ.ราชวิถี กล่าวว่า ไทรอยด์เป็นพิษ มักมีอาการคอพอก ซึ่งเป็นอาการที่ต่อมไทรอยด์โต ขึ้น ส่วนในรายที่มีอาการตาโปนร่วมด้วยเรียกว่า โรคคอพอกตาโปน พบได้บ่อยประมาณร้อยละ 60-80 อาการทั่วไปจะเหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ ใจสั่น มือสั่น ชี้อ่อน อาจมีอาการมึนแปรปร วน หงุดหงิด ร่างกายมีการเผาผลาญสูงกว่าปกติ น้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็ว บางรายอาจมีอาการถ่ายเหลวบ่อย กล้ามเนื้ออ่อนแรงโดยเฉพาะต้นแขนและต้นขา บางรายที่เป็นเรื้อรังจะเกิดภาวะแคลเซียมในเลือดสูงทำให้กระดูกอ่อนแอกลายเป็นโรคกระดูกพรุน ในภาวะที่ไทรอยด์เป็นพิษขั้นวิกฤติ จะมีอาการหัวใจเต้นเร็วมากผิดปกติ มีไข้สูงเกิน 38 องศาเซลเซียส อาเจียน ท้องเสีย ตัวและตาเหลือง สับสนมีนงงอย่างรุนแรง มีภาวะขาดน้ำและอาจช็อก หากมีอาการดังกล่าวควรรีบพบแพทย์</p>	
<p>การเจาะคอ สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การเจาะคอเป็นหัตถการรูปแบบหนึ่งเพื่อสร้างทางติดต่อระหว่างหลอดลมกับผิวหนังบริเวณด้านหน้าของลำคอ เพื่อบรรเทาอาการอุดกั้นในระบบทางเดินหายใจส่วนบนหรือในการดูแลเสมหะและป้องกันการสำลักในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจเป็นระยะเวลานาน หรือผู้ป่วยที่มีเสมหะมากไม่สามารถไอออกเองได้ เช่น ผู้ป่วยอัมพาต ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว เป็นต้น</p> <p>นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวว่า ทางเลือกในการควบคุมทางเดินหายใจนอกเหนือจากการเจาะคอ ได้แก่ 1. การใส่ท่อช่วยหายใจทางปากหรือจมูก 2.การเจาะเยื่อระหว่างกระดูก Cricoid และกระดูก Thyroid ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่ใส่ท่อหลอดลมคอควรดื่มน้ำมากๆ ดูแลร่างกายให้อบอุ่น หลีกเลี่ยงอากาศเย็นหรือแห้งจัด ไม่คลุกคลีกับคนที่ป็นหวัด และระวังน้ำหรือสิ่งแปลกปลอมหลุดเข้าท่อหลอดลม หากมีอาการผิดปกติควรรีบพบแพทย์</p>	
<p>กิจกรรมวิ่งไล่ยุง สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พีระ อารีรัตน์ นพ.สสจ.พระนครศรีอยุธยา เขียวชวน ประชาชนร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งรณรงค์ชุมชนปลอดยุงลาย "วิ่งไล่ยุง" วันที่ 10 ม.ค. เวลา 13.00 น. ที่สสจ.พระนครศรีอยุธยา</p>	
<p>ข้าวสารปลอม สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก, เว็บไซต์บ้านเมือง</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ทัศนัจนา สัมแป้น ร้องเรียนผู้สื่อข่าวว่า ซื้อข้าวสารบรรจุ ถุงขนาด 15 กก. จากร้านค้าแถว ถ.ตลาดล่าง จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อนำมา หุงพบว่า มีกลิ่นเหม็น รุนแรงคล้ายสารเคมี เมื่อเปรียบเทียบกับ ข้าวสารยี่ห้อเดียวกัน พบว่า เมล็ดข้าวสารถุงที่ซื้อมาใส สงสัยเป็นข้าวสารปลอมจึงแจ้งเรื่องต่อศูนย์ดำรงธรรม จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปตรวจสอบ</p> <p>นายวิฑูรย์ จินโต ผวจ.สุราษฎร์ธานี สั่งการให้กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.สุราษฎร์ธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันนำตรวจสอบข้อเท็จจริง เบื้องต้นพบว่าเมล็ดข้าวสารเป็นสีขาวใส ทุกเมล็ด ขนาดเท่ากัน มีสัมผัสลื่นเย็นและไม่ติดมือ ต่างจากเมล็ดข้าวสาร ปกติ แต่การหุงทดสอบยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นเมล็ดข้าวสารปลอมหรือไม่ จะส่งไปตรวจพิสูจน์ที่กรุงเทพฯ ใช้เวลาประมาณ 1 เดือนจึงจะรู้ผล</p>	
<p>แจ้งความโพสต์คุกคามพยาบาล สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐออนไลน์, เว็บไซต์sanook</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-เสนอข่าว นพ.ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยแพร่กรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Por โปสต์ภาพพยาบาลขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่และใช้คำพูดในลักษณะคุกคามทางเพศ ว่า การโปสต์โดยไม่ทราบข้อเท็จจริงในการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้หน่วยงานได้รับความเสียหาย ได้มอบหมายให้นิติกรรวบรวมเอกสารเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับผู้โปสต์ ซึ่งนิติกรได้ติดต่อไปยังบริษัทที่เจ้าของโปสต์ดังกล่าวทำงานอยู่ และเจ้าตัวได้ลบโปสต์ทิ้งพร้อมเขียนข้อความขอโทษ แต่ไม่มีการติดต่อเพื่อขอโทษกับผู้เสียหายอย่างเป็นทางการ</p>	
<p>ราคายา รพ.เอกชน สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยความคืบหน้าการกำหนดกำไรส่วนต่างราคาของ รพ.เอกชน ว่า ขณะนี้ได้แบ่งกลุ่มยาที่ รพ.เอกชนส่งมาเป็น 12 กลุ่มตามราคาต้นทุน หลังจากนั้นคณะทำงานจะศึกษาและคำนวณหาค่าเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มก่อนที่จะกำหนดเพดานกำไร และประกาศให้ รพ.เอกชนรับทราบ รวมถึงเผยแพร่บนเว็บไซต์ dit.go.th ส่วนความคืบหน้าการนำค่าบริการทางการแพทย์ของ รพ.เอกชนประมาณ 5,000 รายการ มาจัดทำเป็นคิวอาร์โค้ด เพื่อให้ประชาชนสแกนเปรียบเทียบค่าบริการอาจนำร่อง 300 รายการก่อน คาดว่าจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ได้ในช่วงต้นปี 563</p>	-

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

